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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)         

วันจันทร์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒสิภา 

วันจันทร์ที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
โดยมีพลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง  น้อยโสภณ รองประธาน
วุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม     

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

- เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

  - กระทู้ถามซึ่งไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาภายในก าหนดเวลา 
๑๕ วันนับแต่วันที่จัดส่งกระทู้ถามดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ านวน ๕ กระทู้ ดังนี้ 

๑) กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพรักษาความปลอดภัย 
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

๒) กระทู้ถาม เรื่อง การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกับมาตรการป้องกันและแกไ้ขปญัหาไฟปา่ 
นายสุทนต์ กล้าการขาย เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

๓) กระทู้ถาม เรื่อง การคุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง นางอังคณา นีละไพจิตร 
เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

๔) กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการการจัดระเบียบไรเดอร์ในประเทศไทย นายชิบ จิตนิยม 
เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

๕) กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเพ่ิมอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร 
เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

โดยที่ข้อบังคับการประชุม ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง และข้อ ๑๕๕ ก าหนดว่าการบรรจุกระทู้
ถามต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมตามล าดับก่อนหลังที่ได้ยื่นไว้ต่อประธานวุฒิสภา และในการ
ประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ มิให้ผู้ตั้งกระทู้ถามคนเดียวกันถามเกินหนึ่งกระทู้  เว้นแต่ไม่มีกระทู้ถามของ
สมาชิกอื่นเหลืออยู่ ซึ่งในการประชุมวันนี้ได้มีการบรรจุกระทู้ถามของนายเปรมศักดิ์ เพียยุระ แล้ว ดังนั้น 
กระทู้ถามอื่นจึงไม่สามารถบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ได้ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคหนึ่ง  

 
 



๒ 
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(๒) รับรองรายงานการประชุม                (จ านวน ๓ ครั้ง) 
- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และ 
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ 

ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุม จ านวน ๓ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข  
 
(๓) กระทู้ถาม                (จ านวน ๑๐ เรื่อง) 

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ                (จ านวน ๗ เรื่อง) 
 

 

ผลการพิจารณา 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอัครา พรหมเผ่า) ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์) ให้ตอบกระทู้ถาม 
ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็น 
วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 

 

ผลการพิจารณา 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอัครา  พรหมเผ่า) ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์) ให้ตอบกระทู้ถาม 
ติดภารกิจส าคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์
ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง โครงการพัฒนากองเรือประมงนอกน่านน้ าของประเทศไทย  
(นายเศรณี อนิลบล เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการควบคุมการระบาดของสัตว์สายพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน 
อย่างปลาหมอคางด า มาตรการฟ้ืนฟูเยียวยาเกษตรกรและชาวประมง และการแสวงหาผู้รับผิดชอบ 
(นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 



๓ 
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ผลการพิจารณา 

นายเศรณี  อนิลบล สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา สรุปสาระส าคัญได้ว่า 
จากสถานการณผ์ลผลิตมันส าปะหลังฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า มีพื้นที่การเพาะปลูก 
มันส าปะหลังทั้งประเทศ จ านวน ๘.๗ ล้านไร่ ผลผลิตรวมทั้งประเทศ จ านวน ๒๗.๘๔ ล้านตัน และมีผลผลิต 
ต่อไร่ จ านวน ๓.๒ ตันต่อไร่ ซึ่งถือว่าผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ าเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ส่วนในด้านการตลาด มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบที่สามารถน าไปแปรรูปได้หลายประเภท 
เช่น แป้งมันส าหรับใช้ภายในประเทศและส่งออก มันเส้นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ใช้ท าเอทานอล และใช้ในการ
ส่งออก เป็นต้น ความต้องการใช้มันส าปะหลังทั้งภายในประเทศและส่งออกทั้งหมด จ านวน  ๓๕.๗๐ ล้านตัน 
แต่เกษตรกรสามารถผลิตได้ จ านวน ๒๗.๘๔ ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจ านวนผลผลิตมันส าปะหลัง 
จะต่ ากว่าปริมาณความต้องการใช้แต่ราคามันส าปะหลังกลับตกต่ า โดยมีสาเหตุมาจากแผนบริหารจัดการน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๘๐ ท่ีไม่ส่งเสริมให้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ ามันพ้ืนฐานต่อไป ท าให้การใช้ 
มันส าปะหลังมีปริมาณลดน้อยลง และตลาดมันเส้นท่ีส่งออกไปยังต่างประเทศมีจ านวนลดลง รวมทั้งปัญหาเรื่อง
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดิน การบริหารจัดการน้ า ปุ๋ย และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพท าไร่มันส าปะหลังได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องมีนโยบาย 
ด้านการเกษตรที่ชัดเจนและมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เช่น การใช้มันส าปะหลังที่ผลิตได้ภายในประเทศเพ่ือน าไปท าอาหารสัตว์ การก าหนดนโยบายให้น้ ามันแก๊สโซฮอล ์
เป็นน้ ามันพ้ืนฐานของประเทศไทย การแสวงหาตลาดใหม่ ๆ และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เป็นต้น 
จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลจะแก้ปัญหาผลผลิตมันส าปะหลังมีราคาตกต่ าอย่างไร 

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายพิชัย  นริพทะพันธุ์) 
ให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมการผลิตและจ าหน่าย 
มันส าปะหลังให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกมันส าปะหลังมาโดยตลอด โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันส าปะหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
จ านวน ๔ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖๘.๙๐ ล้านบาท ดังนี้ ๑) ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ 
เก็บสต๊อกมันส าปะหลัง วงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท โดยจะชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๓ ต่อปี 
ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๑๒ ราย ใน ๓๖ จังหวัด ๒) ชดเชยดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกรรวบรวม
มันส าปะหลัง วงเงิน ๑๗.๕ ล้านบาท โดยมีเป้าหมาย จ านวน ๒ แสนตัน ๓) สนับสนุนการแปรรปูหัวมนัส าปะหลงั
เป็นมันเส้น วงเงิน ๑๐ ล้านบาท ๔) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาราคามันส าปะหลังตกต่ าในฤดูกาลปี พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ 
(นายเศรณี อนิลบล เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

 



๔ 
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ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงิน ๔๑.๔๐ ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุน
สินเชื่อแก่เกษตรกรน าไปใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกร ในส่วนการแก้ปัญหาเรื่องการ
ส่งออกมันเส้น กระทรวงพาณิชย์ได้ขยายตลาดส่งออก โดยการลงนามสัญญาซื้อขายและท า MOU ระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยและผู้น าเข้าของประเทศจีนแล้ว รวมทั้งสิ้น ๙๘๐ ,๐๐๐ ตัน โดยมีมูลค่ารวมจ านวน 
๘,๘๐๓.๙๕ ล้านบาท และเพิ่มการใช้มันส าปะหลังภายในประเทศโดยผลักดันให้ภาคปศุสัตว์และผู้ผลิต
อาหารสัตว์ใช้มันเส้นเพ่ิมขึ้นแทนการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเพ่ิมช่องทางการตลาด 
โดยเปิดจุดรับซื้อเพ่ิม เพ่ือกระตุ้นการรับซื้อภายในประเทศโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
จากการขายผลผลิตในราคาต่ ากว่าพ้ืนที่อื่น  

นายเศรณี  อนิลบล สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ท าให้มันส าปะหลัง 
มีราคาตกต่ า คือ การลักลอบน าเข้าหัวมันส าปะหลังสดจากประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น รัฐบาลจะต้อง
ด าเนินการกวดขันและจับกุมเพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งจะต้องเร่งด าเนินการในเรื่องการ
บริหารจัดการน้ าและการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอต่อการเกษตร 
ซึ่งจะท าให้ผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังเพิ่มมากขึ้น  

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วย 
กับแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ าและการเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทานเพ่ือให้ เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้ เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิต 
ด้านการเกษตรต่อไร่มากขึ้น  

นายเศรณี  อนิลบล สมาชิกวุฒิสภา ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ า 
โดยเสนอให้รัฐบาลเร่งด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเพาะปลูกข้าว 
และพืชทุกชนิด รวมทั้งจะต้องจัดหาพันธุ์พืชที่ดีและปลอดโรคหรือต้านทานโรคได้ดีให้กับเกษตรกร 
ตลอดจนจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดของเกษตรกรให้มีผลผลิตต่อไร่สูงและมีราคาดีขึ้น 

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ขอน าเรื่อง
ดังกล่าวเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแนวทางการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับสินค้าเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าในระยะยาวต่อไป 
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ผลการพิจารณา 

นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย์  สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้ งกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา  
สรุปสาระส าคัญได้ว่า ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีที่ดินจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ 
ซึ่งที่ดินเหล่านี้มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการน าไปใช้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ  
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และการสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีปัญหาการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รฟท. มีพ้ืนที่จ านวนมากถูกทิ้งร้างหรือไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม  
มีปัญหาการบุกรุกที่ดินในต่างจังหวัด มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือท าประโยชน์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้ 
รับอนุญาต ท าให้ รฟท. สูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับ ท้ังยังสร้างความยุ่งยากต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
หรือโครงการในอนาคต เช่น กรณีพ้ืนที่ในจังหวัดพังงา ซึ่งที่ว่าการอ าเภอเมืองพังงาได้ท าหนังสือถึงผู้ว่าการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ความว่า ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองพังงาได้รับแจ้งการขอเลขประจ าบ้านซึ่งปลูกสร้าง
เป็นที่อยู่อาศัยบนที่ดินของ รฟท. ในพ้ืนที่ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยส่วนใหญ่
เจ้าของบ้านไม่มีสัญญาเช่ากับ รฟท. แต่แจ้งว่าได้ครอบครองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ส านักทะเบียน
อ าเภอเมืองพังงาจึงก าหนดทะเบียนบ้านชั่วคราวให้แก่ผู้ยื่นค าร้องขอเลขประจ าบ้าน  แต่ รฟท. ไม่ได้ตอบ
กลับหนังสือฉบับดังกล่าว และกรณีพ้ืนที่บริเวณภูเขาในจังหวัดพังงาหายไปส่วนหนึ่ง  ซึ่งผู้แทนจาก รฟท. 
ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ว่า ไม่ทราบว่าพ้ืนที่ดังกล่าว 
อยู่ ในการครอบครองของ รฟท. หรือไม่ รวมถึงกรณีตามค าพิพากษาศาลฎีกา ที่  ๓๐๐๒/๒๕๕๒ 
ซึ่งศาลพิพากษาว่า แม้ที่ดินที่เกิดเหตุจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเป็นที่ดินของรัฐ แต่ รฟท. เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ มิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็น
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และจ าเลยเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินเกินกว่า ๑๐ ปี 
รฟท. น าคดีมาฟ้องเกินกว่า ๑๐ ปีนับแต่วันกระท าความผิดจึงเป็นอันขาดอายุความ สิทธิในการน าคดีอาญา
มาฟ้องของ รฟท. ย่อมระงับไป ขอเรียนถามว่า ที่ดินของ รฟท. ที่ถูกทิ้งร้างหรือยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
อยู่ในพ้ืนที่ใดบ้าง มีจ านวนเท่าใด และมีแผนในการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพ้ืนที่อย่างไร 
และ รฟท. มีการจัดการให้เช่าที่ดินอย่างไร เช่น พ้ืนที่ในจังหวัดพังงา รวมถึงมีแนวทางการประสานงาน 
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาที่ดินร่วมกันอย่างไร 

นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ) 
ให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า ปัจจุบัน รฟท. มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๒๓๒,๖๔๔ ไร่ โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่
ส าหรับการเดินรถประมาณ ๑๙๔,๐๐๐ กว่าไร่ และมีพื้นที่ส่วนที่เหลือประมาณ ๓๘,๐๐๐ กว่าไร่ ส่วนพ้ืนที่
ที่รกร้างว่างเปล่า ปัจจุบันอยู่ในแผนการใช้งานส าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และโครงการรถไฟ

๓.๑.๔ กระทู้ถาม เรื่อง การใช้ประโยชน์และการจัดการที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
(นางสาวรัชนีกร ทองทิพย์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
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ความเร็วสูง โดยจะพัฒนาเป็นสถานีรถไฟ ที่ท าการ และเขตทางรถไฟ ส าหรับพ้ืนที่ส่วนที่เหลือประมาณ 
๓๘,๐๐๐ กว่าไร่ คณะรัฐมนตรมีีมตเิมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ให้จัดตั้งบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จ ากดั 
ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการสัญญาเช่าและดูแลด้านการเก็บค่าเช่าตามข้อตกลง จัดสรรพ้ืนที่และเจรจากับ
เอกชน และเช่าพ้ืนที่จาก รฟท. หรือซื้อที่ดินจากองค์กรอื่น เพ่ือน ามาพัฒนาพ้ืนที่โครงการเพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนสูงสุด ในส่วนของพื้นที่ในจังหวัดพังงา อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายสุราษฎร์ธานี - พังงา - ท่านุ่น ดังนั้น จึงไม่ใช่พ้ืนที่ 
รกร้างว่างเปล่า ส าหรับการประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการและพัฒนาที่ดิน 
บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จ ากัด ได้ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดิน 
ของ รฟท. เช่น โครงการบ้านเพื่อคนไทย  

นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย์ สมาชิกวุฒิสภา มีข้อสังเกตที่ขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคมรับไปด าเนินการ จ านวน ๗ ประการ ดังนี้ ๑. ควรน าที่ดินของ รฟท. ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาให้
ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์และก าหนดอัตราค่าเช่าตามประเภทของสัญญาเช่าที่ดิน ๒. ควรเปิดเผยอัตรา 
ค่าเช่าและระยะเวลาในการเช่าที่ดิน ๓. ควรจัดการอาณาเขตที่ดินของ รฟท. ให้มีความชัดเจน ๔. ควรมี
แนวทางในการด าเนินการส าหรับกรณีที่ที่ว่าการอ าเภอแจ้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่ามีผู้เข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีสัญญาเช่าและขอเลขประจ าบ้านชั่วคราว ๕. ควรดูแลรักษาและปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพ้ืนที่ของ รฟท. ๖. ขอค าชี้แจงเป็นหนังสือส าหรับการด าเนินการของ รฟท. 
ภายหลังมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๐๒/๒๕๕๒ รวมถึงแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียแก่รัฐ 
๗. ควรน ารายได้จากการให้เช่าที่ดินมาพัฒนาการรถไฟแทนการกู้เงิน 

นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส าหรับ
อัตราค่าเช่าที่ดินเชิงพาณิชย์จะเป็นไปตามประกาศของกรมธนารักษ์ ในส่วนของการบุกรุกพ้ืนที่ในจังหวัด
พังงา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างกรมป่าไม้และ รฟท. จึงอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา 
ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ จะขอรับข้อสังเกตของท่านสมาชิกวุฒิสภาไปด าเนินการต่อไป 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม มีภารกิจ
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าระบบศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพ (Health Data Hub) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์   

๓.๑.๕ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดและการด าเนินงานของขบวนการ
แพทย์ชนบท (นายเปรมศักด์ิ เพียยุระ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 



๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ท าให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 

 

ผลการพิจารณา 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม 
ติดภารกิจราชการส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็น
วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐   
 

 
 

ผลการพิจารณา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม 
มีภารกิจเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าระบบศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพ (Health Data Hub) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ท าให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

 
๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา                (จ านวน ๓ เรื่อง) 

 

 

 

๓.๑.๖ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการสั่งปิดและการให้การสนับสนุนโรงภาพยนตร์
ขนาดเล็กหรือ Micro Cinema  (นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์  เป็นผู้ ต้ังถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

๓.๑.๗ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์และบุคลากร
สาธารณสุขในสถานพยาบาลของรัฐที่มากเกินไป  
(นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการรักษาเสถียรภาพราคามันส าปะหลังและการลดการพ่ึงพา
ตลาดส่งออกจีน (พลต ารวจโท วันไชย เอกพรพิชญ์ เป็นผู้ตั้งถาม) ถามนายกรัฐมนตรี 
 



๘ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ผลการพิจารณา 

พลต ารวจโท วันไชย  เอกพรพิชญ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา 
สรุปสาระส าคัญได้ว่า มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย และจากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า
เกษตรกรปลูกมันส าปะหลังก าลังเผชิญสภาวะราคารับซื้อตกต่ ามากโดยมีราคาต่ ากว่า ๒ บาทต่อกิโลกรัม 
เนื่องจากในปี ๒๕๖๗ พบว่า สถานการณ์ราคามันส าปะหลังตกต่ ามากที่สุดเพราะปริมาณการส่งออกไปประเทศจีน
มีจ านวนที่ต่ ามาก เนื่องจากประเทศจีนได้มีการน าข้าวโพดที่ปลูกในประเทศจีนมาใช้ทดแทนปริมาณน าเข้า 
มันส าปะหลังจากประเทศไทยและที่ผ่านมาประเทศไทยได้พ่ึงพาตลาดส่งออกมากเกินไปถึงร้อยละ ๗๐ 
และพบว่าปริมาณการส่งออกมันส าปะหลังจากประเทศไทยลดลงร้อยละ ๑๕.๖ ประกอบกับประเทศไทย 
ได้ผลิตมันส าปะหลังเกินความต้องการในประเทศ จึงท าให้มันส าปะหลังล้นตลาด และในขณะนี้พบว่าปุ๋ย  
มีราคาแพงมาก จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังสูงตามขึ้นไปด้วย ดังนั้น ปัญหาราคามันส าปะหลัง
ตกต่ า ไม่ใช่เพียงเป็นปัญหาของเกษตรกรเท่านั้น แต่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจระดับประเทศโดยรวม 
ซึ่งหากรัฐบาลไม่มีมาตรการแก้ไขที่ เป็นรูปธรรม จะส่งผลให้เกษตรกรจ านวนมากจะต้องเผชิญกับ  
ภาวะล้มละลายและระบบเศรษฐกิจภาคเกษตรของประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ขอเรียนถามว่า  

(๑) รัฐบาลมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ราคามันส าปะหลังอย่างใกล้ชิดหรือไม่ 
อย่างไร โดยเฉพาะเมื่อราคาลดต่ าลงจนเกษตรกรต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนโดยมีการจัดท าระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า หรือมาตรการเชิงรุกเพ่ือแจ้งเตือนและช่วยเหลือเกษตรกรในการวางแผนการผลิตหรือไม่ อย่างไร 

(๒) รัฐบาลมีแผนที่จะสนับสนุนการน ามันส าปะหลังไปใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
เช่น อุตสาหกรรมอาหารและการผลิตพลาสติกชีวภาพหรือไม่ อย่างไร เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดส่งออก  
และเป็นการเพ่ิมมูลค่าในการแปรรูปมันส าปะหลัง 

(๓) รัฐบาลมีมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคามันส าปะหลังตกต่ า เช่น การ
จัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงและความผันผวนของราคาหรือการสนับสนุนให้
โรงงานแปรรูปรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนเพ่ือรับมือกับปัญหาราคามันส าปะหลังตกต่ าหรือไม่ 
อย่างไร 

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายพิชัย นริพทะพันธุ์) 
ให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า ส าหรับประเด็นค าถามข้อ (๑) กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลผลิต
และวิเคราะห์การตลาดมาโดยตลอด เพ่ือรองรับกับปริมาณผลผลิตของมันส าปะหลัง และที่ผ่านมา 
กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอโครงการเพ่ือพยุงราคามันส าปะหลัง จ านวน ๔ - ๕ โครงการ เข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งใช้งบประมาณประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท และในขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
กับโครงการดังกล่าวแล้ว ส าหรับปัญหาปุ๋ยแพง กระทรวงพาณิชย์จะไปหามาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป 
ซึ่งอาจจะด าเนินการในลักษณะเดียวกับโครงการร้านค้าธงฟ้าที่ได้เคยด าเนินการไปแล้ว  

ส าหรับประเด็นค าถามข้อ (๒) ประเทศไทยต้องหาวิธีการเพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออก 
มันส าปะหลังไปยังประเทศจีนและรัฐบาลต้องส่งเสริมให้มีการแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือน ามาใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารหรืออาหารสัตว์ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการบริโภคมันส าปะหลังภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น  



๙ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ส าหรับประเด็นค าถามข้อ (๓) รัฐบาลได้มีกลไกเพ่ือติดตามหรือคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าเป็นรอบวงจรของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดอยู่แล้ว โดยกระทรวงพาณิชย์จะบังคับใช้กฎหมาย                  
อย่างเคร่งครัด     

 พลต ารวจโท วันไชย  เอกพรพิชญ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้มีข้อสังเกตว่า รัฐบาลควรหามาตรการ               
เพื่อลดต้นทุนราคาปุ๋ยให้ต่ าลง ถ้ารัฐบาลสามารถลดต้นทุนราคาปุ๋ยให้เกษตรกรได้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหา
ราคามันส าปะหลังตกต่ าในอนาคตได้ อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการลักลอบให้มีการน าเข้าสินค้าเกษตรผ่านแนวชายแดนทั้งบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นช่องทาง
ธรรมชาติหรือช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย และรัฐมนตรีควรมีการลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาราคามันส าปะหลงั
ตกต่ าให้กับเกษตรกรด้วย ตลอดจนรัฐบาลต้องหามาตรการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของมันส าปะหลัง โดยใช้วิธีการ 
แปรรูปมันส าปะหลังในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งต้องส่งเสริมให้มีการใช้มันส าปะหลังภายในประเทศมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ รัฐบาลควรร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ เพ่ือเป็นการเปิดตลาดใหม่และเป็นการลดอ านาจการต่อรอง
จากประเทศจีน 

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่า จะขอรับ
ข้อสังเกตของท่านสมาชิกวุฒิสภาไปด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาราคามันส าปะหลังตกต่ า ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนจะหามาตรการเพ่ือลดต้นทุนราคาปุ๋ยให้ต่ าลง รวมทั้งจะด าเนินการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการลักลอบให้มีการน าเข้าสินค้าเกษตรผ่านแนวชายแดน                      
โดยผิดกฎหมายด้วย 
 

 

ผลการพิจารณา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม ติดภารกิจ
การประชุม อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป                 
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง 

 

 

 
 

๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การบูรณาการหน่วยงานเพ่ือป้องกันยาเสพติดจากชายแดนสู่ในเมือง 
(นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
 



๑๐ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 

ผลการพิจารณา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม ติดภารกิจ
การประชุม อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง          
 
- เรื่องด่วน                (จ านวน ๑ เรื่อง) 
 

 
ผลการพิจารณา 

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ 
ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึน้คณะหนึ่งเพ่ือท าหนา้ที่ตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด คือ 
ร้อยต ารวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมาธิการสามัญได้ด าเนนิการตรวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานอันจ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้น าเสนอรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว 
ที่ประชุมได้ลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
ด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (1) ปรากฏผล
การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 ให้ความเหน็ชอบ  143   คะแนน 
 ไม่ให้ความเหน็ชอบ      1   คะแนน 

งดออกเสียง         37   คะแนน 

๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ด าเนินคดีกล่าวหาว่าการเลือก 
สมาชิกวุฒิสภาเป็นการฮั้วและผิดกฎหมายร้ายแรงหลายมาตรา (นายเปรมศักด์ิ เพียยุระ เป็นผู้ต้ังถาม 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

- ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
(ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐) 



๑๑ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า ร้อยต ารวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์  
ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมวุฒิสภา จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบ 
จากวุฒิสภาให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  

 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว         (ไม่มี) 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา               (จ านวน ๑ เรื่อง) 
 

 

ผลการพิจารณา 

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจง 
ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันอังคารที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 
 
(๖) เรื่องเสนอใหม ่              (จ านวน  ๕  เรื่อง) 
 

 
ผลการพิจารณา 

ที่ประชุมลงมติมิ ให้ เปิด เผยบันทึกการประชุม จ านวน ๕ ครั้ ง  และรายงานลับ 
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม  
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  
 

- รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคารเพ่ือการส่งออก 
และน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖) 

๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๕ ครั้ง 
และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 



๑๒ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 

ผลการพิจารณา 

ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของที่ประชมุ
วุฒิสภา รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นางสาวบรรลูน  ศิริสิงห์สังชัย) กับคณะ และผู้อ านวยการ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นางโกศิญา  วิริยะนันทวงศ์) กับคณะ 
ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา  

จากนั้ น  ประธานของที่ ประชุม ได้ อนุญาตให้ สมาชิกวุฒิ สภาอภิปรายซักถาม  
แสดงความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า ในการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส านักงาน
คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  ส าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ส าหรับ เป้ าหมาย 
และผลการด าเนินงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลผลิตที่ ๓ การจัดการเลือกตั้งที่มีคุณภาพและการบริการดิจิทัล ซึ่งตัวชี้วัดคุณภาพ  
คือ มีนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้งที่ดี  มีผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๑๖ จึงขอทราบว่าเหตุใดการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวจึงต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด ในส่วนผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส าหรับแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งผลการปฏิบัติงานระบุว่าไม่สามารถ 
ค านวณได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ โดยมีสาเหตุมาจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้ค านวณ
ผลการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งต้องค านวณตามสูตรการค านวณที่ก าหนดไว้ในตัวชี้วัดตามแผน 
ปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดังนั้น ในการรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินครั้งต่อไปขอให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้ถูกต้อง ส าหรับ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับกระบวนการ
เลือกตั้งมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
คือ ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ถูกต้อง ซึ่งตามแผนก าหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๑ 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ ๙๔.๙๖ จากการตรวจสอบพบว่ามีการประเมินจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

๖.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐) 



๑๓ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเท่านั้น โดยไม่น าการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมาพิจารณา จึงขอสอบถามว่ากรณี
ดังกล่าวมีที่มาอย่างไร และการตั้งเป้าหมายตามแผนไว้ที่ร้อยละ ๘๑ มีที่มาอย่างไร และเหมาะสมกับการท า
หน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่    

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นางโกศิญา  วิริยะนันทวงศ์) ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า  
การก าหนดตัวชี้วัดตามแผนไว้ที่ร้อยละ ๘๑ กรณีผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งมีความน่าเชื่อถือ
และได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรม มีที่มาจากแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยวิธีการค านวณกรณีร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ถูกต้อง  
ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ ๙๔.๙๖ พิจารณาจากจ านวนบัตรดีทั้งหมดหารด้วยจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมดแล้วคูณด้วย ๑๐๐ อย่างไรก็ตาม การก าหนดตัวชี้วัดตามแผนไว้ที่ร้อยละ ๘๑ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะน าไปทบทวนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการท าหน้าที่จัดการ
เลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส าหรับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอรับไว้เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 

ผลการพิจารณา 

ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงนิ
และทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของที่ประชุมวุฒิสภา รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นางสาวบรรลูน  ศิริสิงห์สังชัย) และคณะ 
พร้อมด้วยผู้แทนส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(นายพราหมณ์  นิยะบุตร) และคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

 

๖.๓ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐) 



๑๔ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

จากผลการสอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปได้ว่า ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
มาด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 

ผลการพิจารณา 

ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของที่ประชุมวุฒิสภา รองผู้ว่าการตรวจเงนิ
แผ่นดิน (นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย) กับคณะ และรองเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(นางสาวคมขวัญ  กาญจนกุญชร)กับคณะได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็น 
หรือให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า งบประมาณที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับจัดสรรน้อยเกินไป 
โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประจ า งบประมาณที่จัดสรรให้แก่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
มีจ านวนน้อยมาก โครงการพัฒนาระบบรายงานและติดตามการด าเนินงานตามหน้าที่ ของรัฐธรรมนูญ 
หมวด ๕ ไม่ได้ด าเนินการ และมีการน างบประมาณไปใช้ในด้านอื่น การได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย 
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท าหน้าที่ตรวจสอบให้ครอบคลุมรอบด้านหรือไม่ นอกจากนั้น  ยังมีกรณ ี
เรื่องร้องเรียนจ านวนมากถูกปฏิเสธไม่รับพิจารณาตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าให้เกิดค าถามว่ากลไกผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนได้จริงหรือไม่ จากรายงาน พบว่าเรื่องร้องเรียนที่ถูกปัดตก เป็นจ านวนมาก 
และหากพิจารณามาตรา ๓๗ ที่ก าหนดห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนีไ้วพิ้จารณา ซึ่งในอนุมาตรา (๘) เรื่องอื่นตามมติที่ผู้ตรวจการก าหนด 
การบัญญัติแบบนี้เปิดโอกาสให้สามารถก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมในการไม่รับพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้  

๖.๔ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐) 



๑๕ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ท าให้มีหลายเรื่องถูกปัดตกได้ง่าย หรืออาจจะเป็นเพราะข้อจ ากัดด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ  
และเวลาในการตรวจสอบ ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างในการเข้าถึงสิทธิของประชาชน 

กรณีตัวชี้วัดและเป้าหมายจ านวนเรื่องที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีมีเป้าหมายที่ค่อนข้างต่ า
เพียง ๔ เรื่อง ซึ่งอาจสะท้อนถึงข้อจ ากัดในการด าเนินงานของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและควรกลับไป
พิจารณาว่าผู้ตรวจการแผ่นดนิเปน็กลไกที่เหมาะสมในการปกปอ้งสิทธเิสรภีาพตามหมวด ๕ ของรัฐธรรมนญู
หรือไม่ เนื่องจากในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญ มีข้อถกเถียงว่าการน าเรื่องสิทธิเสรีภาพไปไว้ในหมวดหน้าที่  
ของรัฐและอาศัยกลไกผู้ตรวจการแผ่นดิน จะท าให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้ยาก มีการเสนอว่าควรมีกฎหมาย
เฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือองค์กรอิสระอื่น ๆ เช่น องค์กรอิสระ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือเป็นกลไกในการปกป้องสิทธิของประชาชนโดยตรง นอกจากนั้น 
ยังมีประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในสัดส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ ๙๘.๑ เมื่อเทียบกับการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการอื่น โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างหมึกพิมพ์ และมีการน าเงินสะสมไปใช้กับค่าจ้าง
เหมาบริการสูงสุดถึง ๑๙.๑ ล้านบาท จึงต้องการให้ชี้แจงรายละเอียดของการจ้างเหมา  ทั้งนี้  ยังมี
ข้อเสนอแนะให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินโครงการที่เข้มข้น 
และครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ ๓ เรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
ที่ใช้งบประมาณเพียง ๑ ล้านกว่าบาท ไม่แน่ใจว่ามีงบประมาณส่วนอื่นน ามาปรับใช้ด้วยหรือไม่ 
และสนับสนุนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินลงไปดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติด 

  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รองเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน (นางสาวคมขวัญ  กาญจนกุญชร)ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าการด าเนินงานของส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมาย ๓ เรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการศึกษามาตรการความปลอดภัย 
ของรถรับส่งนักเรียน ข้อเสนอแนะการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรี  
และข้อเสนอแนะเรื่องการเพ่ิมทักษะสรา้งอาชีพให้แก่นกัเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตอ่ขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ยังมีการ
ตรวจสอบปัญหาโครงการเขื่อนร้อยเอ็ด แม้ไม่ได้อยู่ ในแผนงาน แต่ก็ เป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับ 
ความเดือดร้อน ส่วนประเด็นเรื่องงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อย ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
มีการบริหารจัดการโดยการปรับปรุงกระบวนการท างานภายในส านักงานโดยการใช้เงินด าเนินกิจกรรม 
หลายโครงการในการลงพ้ืนที่ครั้งเดียวเพ่ือประหยัดงบประมาณ ส าหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับการไม่รับเรื่อง
ร้องเรียนไว้พิจารณาส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินชี้แจงว่า หากตรวจพบว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ซึ่งอาจท าให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา
ส าหรับประเด็นการว่าจ้างบุคลากรเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ส านักงานจึงใช้การจ้างเหมาบริการ  
 
 
 
 



๑๖ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนพิการ โดยใช้เงินสะสมในการด าเนินโครงการซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงแนวทางในการท างาน 
และจะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมในปีถัดไป 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 

ผลการพิจารณา 

 ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และรายงานการ
ประเมินผล การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๑๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ของที่ประชุมวุฒิสภา รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
(นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย) กับคณะ และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายสาโรจน์  พึงร าพรรณ) 
กบัคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็น
หรือให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า แผนปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) พบว่า มี ๔ ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะตัวชี้วัดจ านวนคดี 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติและต้องไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ ๖๕.๘๗   
เมื่อด าเนินการไม่แล้วเสร็จย่อมกระทบต่อเป้าหมายในปีถัดไป เมื่อไม่บรรลุเป้าหมายส านักงาน ป.ป.ช. 
จะมีมาตรการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นการขัดกันหรือไม่ คือ ถ้ามีการประเมินอย่างเข้มงวดหน่วยงานภาครัฐ 
ย่อมมีโอกาสจะได้คะแนนน้อย แต่ถ้ามีการประเมินไม่เข้มงวดย่อมมีโอกาสที่จะได้คะแนนสูง ส านักงาน ป.ป.ช.  
มีกลไกการควบคุมการประเมินนี้หรือไม่อย่างไร   

 การจัดสรรงบประมาณ ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา จ านวนข้าราชการลดลง แต่ส านักงาน ป.ป.ช. 
กลับได้งบเพ่ิมขึ้นเกือบสามเท่า การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีปัญหา ตั้งแต่ปี ๖๔ ถึงปี ๖๖ 

๖.๕ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และรายงานการประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๑๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 



๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

มีการเบิกไม่เป็นไปตามแผน เหตุใดจึงไม่มีการแก้ไขและมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไร ที่ผ่านมามีหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านการประเมิน ITA กว่าร้อยละ ๘๔ ของหน่วยงานทั้งหมด พบว่ามีกระบวนการเพ่ิมคะแนน  
อย่างเป็นระบบ ปี ๖๒ ผ่านประเมินเพียงร้อยละ ๑๑.๗ ปี ๖๖ เพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ ๘๐ จากข้อมูลพบว่า  
มีการประเมินทั้งจากภายใน ภายนอก และประเมินเรื่องความโปร่งใส เกิดวัฒนธรรมให้คะแนนตัวเอง 
สูงไว้ก่อนจะได้ไม่มีปัญหาโดยไม่ยึดโยงกับความเป็นจริง มีกลยุทธ์ในการเพ่ิมคะแนนท าให้ผลคะแนน 
บิดเบี้ยว มีค าถามเพียงข้อเดียวที่เกี่ยวกับการทุจริต ที่เหลือเป็นการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ  
การสื่อสาร และการปรับปรุงการท างานของหน่วยงาน และการเลือกผู้ให้ข้อมูลมีปัญหา มีการแนบ ลิงค ์
ของหน้าเว็บไซต์ อาทิ ข้อมูลของหน่วยงาน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ ประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. 
ตรวจสอบ หากสามารถเข้าถึงได้มีข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบันครบถ้วนก็ได้คะแนนเต็ม ปี ๖๖ 
มีหน่วยงานได้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลเต็ม ๑๐๐ คะแนน ถึง ๑ ใน ๓ ของหน่วยงานทั้งหมด ท าให้เกิด
อุตสาหกรรมการรับจ้างท าเว็บไซต์ให้หน่วยงานที่มีลักษณะเหมือนกันโดยมีไม่กี่บริษัทเข้าด าเนินการ 
ดังนั้น ข้อเสนอเกี่ยวกับ ITA ที่ควรด าเนินการให้สามารถใช้ได้จริง เช่น ปรับตัวชี้วัดให้คลอบคลุม 
ด้านที่เป็นปัญหา พิจารณาเพ่ิมเติมตัวชี้วัดที่จะสะท้อนปัญหาการทุจริตในวัฒนธรรมไทยให้มากขึ้น เป็นต้น 
นอกจากนี้ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ตั้งแต่ปี ๕๖ ถึงปี ๖๖ พบว่าไม่เพ่ิมขึ้นเลย 
ส านักงาน ป.ป.ช. มีมาตรการเรื่องนี้อย่างไร 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายสาโรจน์  พึงร าพรรณ) และคณะ  ได้ตอบชี้แจง 
สรุปประเด็นได้ว่า การก าหนดเป้าหมายให้มีการไต่สวนสอบสวนเรื่องให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ป ี
ต้องด าเนินการให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ นั้น เป็นการก าหนดไว้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แต่อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากมีเรื่องค้างเก่าที่เป็นภาระงานอยู่เป็นจ านวนมากที่ต้องด าเนินการอยู่ด้วยจึง ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย อีกทั้งยังมีคดีที่ส าคัญ ร้ายแรง หรือคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยานบุคคล 
ผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องอาศัยผู้บริหารระดับสูงเข้าไปรับผิดชอบหรือต้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้ามาไต่สวนเอง 
ซึ่งตั้งแต่ปี ๖๖ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๔ ปี ๖๗  ร้อยละ ๒๔.๔๒  และปี ๖๘ มีจ านวนแล้ว
เสร็จเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ส าหรับงบประมาณบุคลากรเนื่องจากส านักงาน ป.ป.ช. มีเป็นหน่วยงานตรวจสอบ 
ไต่สวน กล่าวหา รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สิน และการอ านวยความยุติธรรม ดังนั้น จึงต้องอาศัยบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ และเพ่ือป้องกันการทุจริตจึงต้องมีค่าตอบแทนที่สูงเช่นเดียวกับหน่วยงานอิสระอื่น 
ส าหรับการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ช. ท่ีไม่เป็นไปตามแผนสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ 
การระบาดของโรคโควิด ๑๙ ท าให้เกิดความล่าช้ามีการเบิกเงินเหลื่อมปี ซึ่งปัจจุบันมีการเบิกจ่ายเป็นไป 
ตามแผนแล้ว 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
เป็นเรื่องการส่งเสริมทางบวก สร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส  เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๕๘ 
ต่อมาปี ๖๑ ได้ก าหนดไว้ในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ และมีมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม
ประเมินซึ่งปัจจุบันมีกว่า ๘,๓๒๗ หน่วยงาน โดยเป็นการประเมินจากบุคลากรภายใน ประเมินจาก
บุคคลภายนอก และการประเมินหน่วยงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน การเปิดเผย



๑๘ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ข้อมูลขององค์กร  ผ่านระบบ e - service หรือเว็บไซต์  เป็นต้น ส าหรับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
เป็นการประเมินโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ โดยมีประเทศเข้าร่วมกว่า ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก 
ปีนี้ประเทศไทยได ้๓๔ คะแนน ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว ๑ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ตกลงมากที่สุดในรอบ ๑๒ ปี 
โดยคะแนนส่วนที่ลดนี้มีสาเหตุที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ไม่คุ้มค่า และประเทศ
ไทยยังมีการเรียกรับสินบน โดยเฉพาะการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การน าเข้า ส่งออก อย่างไรก็ตาม CPI 
เป็นเรื่องของทุกหน่วยงานที่จะต้องร่วมกันยกระดับและแสดงเจตจ านงร่วมกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ                            (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา  
 

 


